

เอกสารประกอบหลักฐานหมวดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.1.5

1.1.5 กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ออกประกาศ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอยกเลิกประกาศสำนักฯ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และขอกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 ลงนามอนุมัติโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ([เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร](#))

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	3
2	ร้อยละของการใช้น้ำเชื้อเพลิงที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	3
3	ร้อยละของการใช้น้ำที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	3
4	ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	3
5	ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ (เทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด)	ร้อยละ	50
6	ร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจก (จากปีฐาน)	ร้อยละ	3

หมายเหตุ: โดยใช้ พ.ศ. 2562 เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นที่เหตุการณ์อยู่ในสภาวะปกติ ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)



ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ออกประกาศ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอยกเลิกประกาศสำนักฯ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	๓
๒	ร้อยละของการใช้น้ำเชื้อเพลิงที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	๓
๓	ร้อยละของการใช้น้ำที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	๓
๔	ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง (จากปีฐาน)	ร้อยละ	๓
๕	ปริมาณของเสียที่มากับมาใช้ประโยชน์ (เทียบกับปริมาณของเสียทั้งหมด)	ร้อยละ	๕๐
๖	ร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจก (จากปีฐาน)	ร้อยละ	๓

หมายเหตุ: โดยใช้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีฐาน เนื่องจากเป็นที่เหตุการณ์อยู่ในสภาวะปกติ ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ